

Xét tuyển 2 chương trình đào tạo quốc tế

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM thông báo về việc xét tuyển 2 chương trình đào tạo bậc cử nhân quốc tế năm 2012.

Trung tâm ITEC là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế, hợp tác với các trường ĐH uy tín, chủ yếu là ĐH công và được kiểm định trên thế giới. Hiện trung tâm có 2 chương trình: Công nghệ Thông tin (CNTT), hợp tác với ĐH AUT (New Zealand) và Quản lý Kinh doanh Quốc tế, hợp tác với ĐH Keuka (Mỹ). Cả hai chương trình này đều đã được ĐH Quốc gia TPHCM cấp phép.

Trường ĐH đối tác được kiểm định, có thứ hạng cao

ĐH AUT xếp thứ 7 ở New Zealand và xếp thứ 36 trong tổng số 100 trường ĐH ở châu Đại Dương. Còn ĐH Keuka được kiểm định bởi Tổ chức MSCHE (Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ miền Trung nước Mỹ). Đây là một trong 6 tổ chức kiểm định vùng có uy tín và chất lượng (tiêu chuẩn vàng), được Bộ Giáo dục Mỹ và Hội đồng Kiểm định Giáo dục ĐH Mỹ (CHEA) công nhận. Điểm đáng nói là chương trình hợp tác với ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM cũng được tổ chức này kiểm định và



Hiệu trưởng ĐH AUT làm nghi thức tốt nghiệp cho sinh viên

công nhận. Chương trình này còn được Tổ chức IACBE kiểm định về nội dung. Như vậy, có thể nói cả 2 trường đối tác đều là những trường có uy tín, chất lượng và vì thế bằng cấp được thế giới công nhận.

Chương trình đào tạo tiên tiến, có giáo sư nước ngoài giảng dạy

Cả hai chương trình đều có sự tham gia giảng dạy của các GS đến từ Mỹ và New Zealand ngay tại

TPHCM. Với chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế, các GS từ Mỹ sẽ giảng dạy 11 môn trải đều suốt khóa học, mỗi môn học kéo dài 7 tuần liên tục. Đây được xem như là một chương trình quốc tế có nhiều GS nước ngoài đến giảng dạy trực tiếp. ĐH AUT cũng cử GS sang giảng dạy 1/3 chương trình. Đặc biệt, dù chỉ là bậc ĐH, chương trình này cũng yêu cầu sinh viên (SV) phải làm luận văn, viết và trình bày bằng tiếng Anh trước hội đồng.

Các chương trình ngoại khóa, bao gồm tiếng Anh và các hoạt động khác cho SV luôn được chú trọng. Chương trình tiếng Anh tăng cường (khoảng 500 giờ), do giáo viên bản ngữ giảng dạy giúp SV đạt chuẩn IELTS 6.0 sau 2 năm đầu. Các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ nhiếp ảnh, tiếng Anh, hoạt động từ thiện, văn nghệ... được tổ chức đều đặn nhằm giúp SV hoàn thiện các kỹ năng mềm.

Cả hai chương trình đều được

Năm học 2012 - 2013, Trường ĐH KHTN xét tuyển 200 SV cho mỗi chương trình Quản lý KDQT và CNTT. Đối tượng xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT. Nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 31-8-2012.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 - TPHCM.

Số ĐT: 08.3830 3625

Hotline: 090. 71 71 140

Web: www.itec.hcmus.edu.vn

triển khai toàn bộ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ở số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 - TPHCM. SV được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất hoàn hảo.

Những thành quả

Tháng 10-2011, 20 SV ngành CNTT đầu tiên được ĐH AUT cấp bằng. Tất cả các SV này đều đã có việc làm. Tháng 8 tới đây, sẽ có thêm 30 SV tốt nghiệp và 1/3 trong số này đã có việc làm trước đó. Riêng chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế, nhà trường mới bắt đầu tuyển sinh năm thứ 2 nhưng những kỹ năng nghề được chú trọng ngay từ bây giờ. Cụ thể, mỗi môn học là một đồ án thực tế, ví dụ: Bài thi ý tưởng kinh doanh mới, những cuộc phỏng vấn việc làm mẫu... giúp SV quen dần với công việc thực tế ngoài xã hội. ●

http://tuctranews.vn